



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 44

ประจำเดือนธันวาคม 2560

ในเดือนธันวาคม 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

1. การประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป กับสถาบันป่าไม้ยุโรป ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 – สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้จัดการประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป กับสถาบันป่าไม้ยุโรป ครั้งที่ 3/2560 เพื่อขอความเห็นจากสถาบันป่าไม้ยุโรป ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธรรมนุญ อัครพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะมีการจัดการประชุมผ่าน Video Conference ในวันที่ 8 ธ.ค. นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายหลังการเจรจาครั้งที่ 1 (NEG1) และกำหนดวันการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 3 (JEM3) และเจรจาครั้งที่ 2 (NEG2) และทางด้านการควบคุมการนำเข้าไม้ ดร. Alexander Hinrichs จากสถาบันป่าไม้ยุโรป เสนอความคิดเห็นให้ลงรายละเอียดเอกสารร่างการควบคุมการนำเข้าไม้ พร้อมทั้งระบุกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือรองรับ (เช่นเดียวกับที่เวียดนามได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าไม้) พร้อมทั้งการออกแบบกลไกการตรวจสอบย้อนกลับ และการป้องกันไม่ให้ไม้ที่ผิดกฎหมายย้อนเข้าสู่ระบบได้ ต้องมีความชัดเจนว่าจะดำเนินการเรื่องกฎหมายระเบียบในการควบคุมในระดับใด ตลอดจนการออกแบบร่างนี้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดและวิธีใด จึงจะสามารถนำเข้าหรือในการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมได้

2. การหารือร่วมกับสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนนำโดยนางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน พร้อมด้วยนายอุกฤษ กาฬายี และ นายจิตติวัฒน์ สีละพัฒน์ เข้าหารือกับนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-อียูเฟล็กที (TEFSO) เรื่องความร่วมมือในโครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจ โดยการเข้าพบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับไม้ประเภทดังกล่าว ซึ่งสหกรณ์สวนป่าประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้ไม้เศรษฐกิจบนที่ดินเอกสารสิทธิ์เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเห็นว่ากระบวนการ FLEGT VPA เป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับสหกรณ์ฯ ในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้กระบวนการ FLEGT VPA ในเรื่องการรับรองไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามบนที่ดินเอกชนบรรลุผล กรมป่าไม้จึงมอบหมายให้สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเสนอแผนการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการลงทะเบียนต้นไม้ด้วยระบบ e-Tree โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นว่าการลงทะเบียนต้นไม้โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชน และดึงดูดให้ประชาชนหันมาปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 44

ประจำเดือนธันวาคม 2560

ในเดือนธันวาคม 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

3. การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผ่าน Video Conference ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 – นายสกลสิทธิ์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ และ นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผ่าน Video Conference ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ โดยการประชุม Video Conference ครั้งนี้จะหารือเกี่ยวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย แผนการดำเนินงาน (VPA Roadmap) ฉบับปรับปรุง รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าเรื่องการรับรองไม้ที่มีไซ้ไม้หวงห้ามบนที่ดินเอกชน การควบคุมการนำเข้าไม้ และขอบเขตผลิตภัณฑ์

4. การประชุมผ่าน Video Conference ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป

14 ธันวาคม 2560 – นายจเรศักดิ์ นันตวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่แทนหัวหน้าทีมเจรจาฝ่ายไทย ในการประชุมผ่าน Video Conference ร่วมกับ Ms. Helene Perier หัวหน้าทีมเจรจาฝ่ายสหภาพยุโรป และเจ้าหน้าที่จากสถาบันป่าไม้ยุโรป ณ ห้องประชุม 2 อาคารเอทีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือและรายงานความก้าวหน้าของกระบวนการจัดทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย การรับรองไม้ที่มีไซ้ไม้หวงห้ามบนที่ดินเอกชน การควบคุมการนำเข้าไม้ ขอบเขตผลิตภัณฑ์ และทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันร่างแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ฉบับปรับปรุง อีกด้วย

5. การประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยในการร่างระบบ Due Diligence เพื่อหารือเรื่องแนวทางการควบคุมไม้นำเข้า

18 ธันวาคม 2560 – นายบุญสุธีร์ จีระวงศ์พานิช ผู้แทนจากส่วนรับรองไม้ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยในการร่างระบบ Due Diligence เพื่อหารือเรื่องแนวทางการควบคุมไม้นำเข้า ณ ห้องประชุม GS1-3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในส่วนของแนวทางการร่างระบบ Due Diligence นั้น ให้คำนึงถึงหลักการที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อสหภาพยุโรปในการเจรจาครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ว่าประเทศไทยจะส่งเสริมให้มีการค้าไม้ที่ถูกต้องรวมถึงไม้ที่ใช้ภายในประเทศด้วย และบทลงโทษให้ยึดตามกฎหมายหรือระเบียบของกฎหมายศุลกากรและกระทรวงพาณิชย์